

ข่าวแจก / วันที่ 28 ธันวาคม 2553

กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนา “ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมขนส่งไทย เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ผู้ประกอบการเศรษฐกิจอาเซียน” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ AB โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมขนส่งไทย เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ผู้ประกอบการเศรษฐกิจอาเซียน” พร้อมกันนี้ ได้มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก จำนวน 16 ราย ได้แก่ บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เหนือบน จำกัด บริษัท แอ็ดวานซ์ อัลโลแอนซ์ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ดาวบูรพา เซอร์วิส จำกัด บริษัท ออโต้แคเรียเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง เซอร์วิส จำกัด บริษัท นิมซีเส็งขนส่ง 1998 จำกัด หจก. ว.สุพรรณ ทรานสปอร์ต บริษัท สมุนยาสระบุรี (2001) ขนส่ง จำกัด บริษัท เสริมสิน ไพบูลย์ จำกัด บริษัท สุขสมเกียรติขนส่ง (2004) จำกัด บริษัท ซี.เอ.อาร์.เซอร์วิส จำกัด บริษัท สมชายทรานสปอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หจก. กิจเจริญทรานสปอร์ต บริษัท ชนบุรี หยุนศิลา จำกัด และมอบใบประกาศเพื่อขอบคุณบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนำร่องจำนวน 9 บริษัท อีกด้วย

การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการสัมมนาตาม “โครงการพัฒนาศักยภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก เพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปี 2553” เพื่อเผยแพร่ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกของไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นทิศทางการพัฒนาและแนวทางการดำเนินกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุกของไทยให้มีมาตรฐาน พร้อมรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอนาคต สำหรับหัวข้อการสัมมนา ประกอบด้วย “มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งขั้นก้าวหน้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าจริงหรือ” โดย ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) “วิเคราะห์บทบาทของผู้รับจัดการขนส่งทางบก และผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่ง” โดย ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และผู้แทนสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย “ก้าวสำคัญของสหพันธ์การขนส่งทางบก กับ เส้นทางสู่สภาการขนส่งทางถนน” โดย รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ผู้แทนจากสมาคมขนส่งทางบก และผู้แทนสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าว เป็นการนำผลการศึกษาพัฒนามาตรฐานบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกขั้นก้าวหน้า

ๆ กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง มาเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่มีความชำนาญในระดับสากล โดยแยกตามสาขาการบริการขนส่งต่างๆ เพื่อส่งเสริมสามารถให้บริการขนส่งแก่ผู้ประกอบการในระดับนานาชาติได้ และเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านการประกอบการบริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย ในการคัดกรองการเข้ามาของผู้บริการขนส่งต่างชาติ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการขนส่ง ภายใต้โครงการดังกล่าวกำหนดให้มีการศึกษาพัฒนามาตรฐานมืออาชีพ หรือมาตรฐานก้าวหน้า จำนวน 4 ประเภทการขนส่ง ได้แก่ การขนส่งสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง สินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้าวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมหนัก และการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก จะต้องมีความสามารถในการประกอบธุรกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระบบมาตรฐานคุณภาพบริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านปฏิบัติการขนส่ง ด้านพนักงานทั่วไป และพนักงานขับรถ ด้านหมุ่ยานพาหนะ และด้านลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ จำนวน 42 ราย โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว จะได้รับประกาศการรับรองมาตรฐานคุณภาพซึ่งมีอายุการรับรอง 5 ปี โดยในช่วง 5 ปีนี้ ผู้ประกอบการจะต้องมีการประเมินตนเอง และได้รับการตรวจประเมินซ้ำจากผู้ตรวจประเมินในปีที่ 3 และ ปีที่ 5 เพื่อต่อการประกาศการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่อไป ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และแบบประเมินตนเองได้ที่ www.thaitruckcenter.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักงานขนส่งสินค้า กรมการขนส่ง ทางบก โทร. 0-2271-8490 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

.....